

Số: 967/LĐLĐ

Lai Châu, ngày 11 tháng 7 năm 2022

V/v Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư

- Kính gửi:**
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
 - Các Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức;
 - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 22/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước. Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Gắn tuyên truyền Chỉ thị số 12 CT/TW của Ban Bí thư với kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, phân tích, làm rõ:

+ Nội hàm đối ngoại nhân dân: Đối ngoại nhân dân là quan hệ và hoạt động đối ngoại giữa các cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ... của nước ta mà chủ thể chính là người dân, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương, với đối tác nước ngoài là các chính phủ, các đảng, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quần chúng của đảng, các doanh nghiệp, cá nhân người dân các nước.

Đối ngoại nhân dân là kênh chia sẻ thông tin, các mối quan tâm chung, tăng cường hiểu biết và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân, xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi giữa Việt Nam với các nước, phục vụ các nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đóng góp vào việc hoạch định, tuyên truyền và triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của đất nước.

+ Về trụ cột đối ngoại nhân dân: Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột, cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam. Trụ cột đối ngoại nhân dân với sự tham gia chủ động của các tổ

chức nhân dân và người dân, có đặc thù phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên mặt trận đối ngoại. Đối ngoại nhân dân có quan hệ gắn kết chặt chẽ, thống nhất với hai trụ cột còn lại. Trong nhiều bối cảnh, điều kiện và đối tác cụ thể, đối ngoại nhân dân với phương thức linh hoạt, mềm dẻo có khả năng phát huy tốt vai trò tiên phong, đột phá trong triển khai nhiều nhiệm vụ đối ngoại quan trọng. qua đó hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

+ Mục tiêu của Chỉ thị 12-CT/TW: Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của đất nước. Đối ngoại nhân dân, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, phát huy vai trò tiên phong trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động các nguồn lực bên ngoài, sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thế giới để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; cùng với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân tiến bộ trên thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.

+ Tám nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại nhân dân (cụ thể nêu tại Chỉ thị) gồm: (1) Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân; (2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam; (3) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ; (4) Nâng tầm đối ngoại đa phương; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; tích cực vận động, đa dạng hoá và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia dân tộc; (5) Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước; (6) Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại; (7) Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại nhân dân; (8) Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả hệ thống pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân. Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm đối ngoại nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách. Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác đối ngoại nhân dân; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nhân dân.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc làm lộ lọt thông tin bí mật nhà nước trong quá trình tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề đối ngoại, biên giới lãnh thổ... để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam, của tỉnh nhất là mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam, của tỉnh với các nước, các tỉnh của các nước láng giềng.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; sinh hoạt công đoàn...; trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi, sách, báo....).

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử công đoàn tỉnh, trang facebook Công đoàn Lai Châu, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở...

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) trong báo cáo năm 2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TgNc.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đông Thị Nghĩa

